



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ http://pr.moph.go.th



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน คมชัดลึก</p>	<p>ร.10 ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาอนุรักษช้างป่า</p> <p>-เสนอข่าว ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอนุรักษช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังนี้ องค์ประธานที่ปรึกษา 1.พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี องค์ประธานกรรมการ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาโดยมีปลัด สธ. เป็นคณะกรรมการด้วย</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ NBT มติชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ Newtv. เดลินิวส์ ไอเอ็นเอ็น</p> <p>แนวหน้า ผู้จัดการ ออนไลน์ เว็บ 77 kaoded เว็บไซต์รัฐ เว็บแนวหน้า กรม ประชาสัมพันธ์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการเพื่อประสานงานและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ นอกจากนี้ ยังให้บริการตรวจวิเคราะห์วัตถุติด สารสกัด ยาจากกัญชา ให้การอบรมและคำปรึกษาแก่ห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ซึ่งขณะนี้ในส่วนของกลางสามารถทำได้แล้ว ส่วนภูมิภาคมีแผนจะเปิดภายใน ต.ค.นี้ ที่เชียงใหม่, ชลบุรี, นครราชสีมา และสงขลา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ในวันที่ 30 ส.ค. องค์การเภสัชกรรมจะช่วยจัดส่งตำรับชุขไสยาสน์ให้พร.ที่จะเปิดคลินิกทั้ง 13 แห่ง ส่วนตำรับยาทำลายพระสุเมรุ หากผลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่มีปัญหา จะประสาน อภ.จัดส่ง คาดว่า ก.ย.นี้สามารถให้บริการได้ สำหรับน้ำมันเดชา</p> <p>คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน สธ. ให้ปรับแก้บางส่วน เช่น จำนวนผู้ป่วยและวิธีการคัดเลือกผู้ป่วยเข้าร่วมการ</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้ปลดล็อกกัญชงและกระท่อม ว่า ขอเดินหน้าเรื่องกัญชาทางการแพทย์จนบรรลุเป้าหมายก่อนเดินหน้าเรื่องอื่นต่อ ซึ่งได้ส่งมอบสารสกัดกัญชาไปยังรพ.ในสังกัด สธ. เพื่อนำร่องรักษาผู้ป่วยแล้ว ขณะนี้กำลังรอผลเพื่อพัฒนาด้านการแพทย์ต่อไป และยังมียาแผนไทยและยาหม้อพื้นบ้านที่มีกัญชาผสมซึ่งได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ และอย. ที่จะให้บริการเดือนก.ย.นี้ สำหรับกระบวนการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องได้มอบหมายให้ภาครัฐเข้าไปดูแลแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นางชนิษฐา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาชญากรรม จัดเสวนาทางการแพทย์แบบล้อมวงคุย ระบุว่า ตั้งใจจะจัดทุกเดือนเพื่อให้ทุกฝ่ายนำความรู้และประสบการณ์มาแบ่งปันกัน</p> <p>ภก.ศุทธา ปรีชาวัฒน์ กล่าวว่า การใช้กัญชาควรปรึกษาแพทย์เพราะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ ประสาทหลอน มีอาการใจสั่น และมีผลวิจัยพบว่าทำให้การทำงานของไตแย่ลง แต่โดยมากปัญหามาจากสันตนาการและกระบวนการผลิต สำหรับกัญชามีประโยชน์ใช้ได้หมดทุกส่วน ส่วนกระท่อมใช้สำหรับรักษาเบาหวานโดยไม่ต้องใช้ยาที่มีผลต่อไต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิเชษฐ์ วุฒิสถิธิภิญโญ ผอ.รพ.ราชบุรี และทีมแพทย์ เภสัชกร แดงลงข่าวความพร้อมในการใช้น้ำมันกัญชาขององค์การเภสัชกรรมในการรักษาทางการแพทย์ โดยจะให้บริการทุกวันพฤหัสบดี ณ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ชั้น 1 และกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รพ.ราชบุรี</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>สารพิษทางการเกษตร</p> <p>-เสนอข่าว ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร นำโดยนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช น.ส.รสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย และ แอ๊ด คาราบาว เดินทางมาให้กำลังใจ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ซึ่งถูกตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่านำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรณรงค์ให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ยกเลิกสารพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พร้อมออกแถลงการณ์ เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปกป้องเสรีภาพทางวิชาการ โดยเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชน และสนับสนุนนางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีฯ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ที่มีนโยบายยกเลิกการใช้สารพิษที่มีความเสี่ยงสูง
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p>ภาษีบาป</p> <p>-เสนอข่าว นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า จะเสนอให้รมว.คลัง เห็นชอบการเก็บภาษีใหม่ๆ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ภาษีความหวาน ที่จะมียกเว้นอัตราในเดือน ม.ค. 2563 ส่วนภาษีความเค็มอยู่ระหว่างสรุปหน่วยวัดความเค็ม และกลุ่มเป้าหมายสินค้าที่จะเก็บภาษีความเค็ม ขณะเดียวกันจะเสนอข้อเท็จจริงของบุรีไฟฟ้าให้กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบเพื่อเก็บภาษีให้ถูกต้อง โดยต้องหารือร่วมกับก.พาณิชย์และ สธ. เกี่ยวกับการนำเข้าบุรีไฟฟ้าไร้ควัน</p>
เว็บไซต์ประชาไท	<p>ความรุนแรงในรพ.</p> <p>-เสนอข่าว สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ขอให้รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาล จัดการปัญหาความรุนแรงในท้องฉุกเฉินและมีแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรพ. โดยเร่งออกกฎหมายบังคับใช้เพิ่มเติมสำหรับเหตุรุนแรงต่อบุคลากรทางการแพทย์ เพิ่มโทษปรับและจำคุก และกำหนดเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้</p>
เพจ Drama-addict	<p>ผู้ป่วยโรคหายาก</p> <p>-แชร์โพสต์ จม.ปิดผนึกจากญาติคนไข้โรคหายากถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ขอให้พิจารณาอนุมัติให้ยาริลูซอลเป็นยาในบัญชีหลักที่สามารถเบิกจ่ายได้จากกรมบัญชีกลางได้ เนื่องจากบิดาอายุ 75 ปี รับราชการตำรวจป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงขั้นรุนแรงระยะสุดท้าย</p>
คมชัดลึก ไทยรัฐออนไลน์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ Sanook เว็บไซต์ Innews	<p>คดีฟ้องสป.สธ.</p> <p>-เสนอข่าว ศาลจังหวัดนนทบุรี อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีนางศุภาทิพย์ มีสมบุรณ์ อายุ 21 ปี มารดา ด.ช.วิตศรุต หรือ น้องพอดเตอร์ เหลี่ยมสีจันทร์ อายุ 3 ขวบ ฟ้อง สป.สธ. และแพทย์ฐานละเมิด โดยน้องพอดเตอร์เข้ารับการรักษาผ่าตัดซ่อมแซมหัวใจที่รพ.แห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา หลังผ่าตัดเสร็จมีการเคลื่อนย้ายและทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาสมองขาดออกซิเจน ส่งผลให้พิการตลอดชีวิต โดยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขจำเลยที่ 1 ชดเชยค่าสินไหม 2.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจากรับฟ้อง</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ข่าวสั้นทันโลก สยามรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>ร้องเรียนรพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายนิติศักดิ์ มีขวด ทนายความอาสาฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย สภานายความ นำนายจิริที่ปต์ อินทโชติ อายุ 37 ปี และ น.ส.อารยา สมบัติตรา อายุ 32 ปี แจ้งความเอาผิดรพ.บางนา 1 เนื่องจากไม่ส่งต่อ น.ส.อารยาที่ตั้งครรภ์ 7 เดือน ทำให้เด็กครรภ์เสียชีวิต เมื่อปี 2560 ตำรวจระบุว่าอยู่ระหว่างเรียกคู่กรณีทั้งหมดมาสอบปากคำ ส่วนผู้เสียหายทั้งคู่อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเตรียมแจ้งความเอาผิดกับรพ.ที่เกี่ยวข้องอีก 2 แห่ง</p> <p>-เสนอข่าว นางสังเวียน -นายไกรวิทย์ ดิษวิเศษ พร้อมทนายปิณัฐ สุกยัง เลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม เข้าสอบปากคำเพิ่มเติมกรณีรพ.เอกชนย่านบางใหญ่ปฏิเสธการรักษาลูกชาย โดยให้วางเงินสด 100,000 บาทก่อน ทำให้ต้องย้ายรพ.และเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมสอบปากคำผู้เสียหายและตัวแทนจากรพ. อาทิ คณะอนุกรรมการจากสธ. สสจ.นนทบุรี สพฉ. แพทยสภา สปส. และสภานายความ และต้องรวบรวมหลักฐานส่งให้คณะกรรมการของสธ.ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งยังไม่สามารถระบุความคืบหน้าการสรุปข้อเท็จจริงได้ เนื่องจากเป็นโครงการ UCEP</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ขึ้นทะเบียนหมอนวด</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มหมอนวดแผนไทย นำโดย น.ส.ปราณปรียา โสณะโชติ พร้อมด้วยทนายความ นำรายชื่อหมอนวดแผนไทย 17,247 รายชื่อ มายื่นต่อรมว.สธ.และรมช.สธ. เพื่อขอให้ช่วยเหลือเนื่องจากไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตั้งแต่ปี 2559 โดยมี นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษากรม.สธ. นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รับเรื่อง</p> <p>น.ส.ปราณปรียา เปิดเผยว่า หมอนวดแผนไทยที่ผ่านการอบรมตั้งแต่ปี 2559 จำนวนหนึ่งไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ ซึ่งหากมีปัญหากันมา ควรชี้แจงให้ทราบภายใน 6 เดือนหลังยื่นขออนุญาต แต่เวลาผ่านมากกว่า 3 ปี ทำให้ไม่สามารถ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทำงานได้</p> <p>- นพ.ม.ล.สมชาย กล่าวว่า จะสั่งการให้กรมฯ ออกหนังสือคำสั่งให้มีการรับรองหมอนวดที่ถือใบ สพส.13 เพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพนวดได้ โดยการขอขึ้นทะเบียนต้องดำเนินการด้วยตัวเอง ยกเว้นกรณีผ่านการรับรองแล้วสามารถให้ผู้แทนมารับมอบใบรับรองได้ หรือแจ้งให้จัดส่งเอกสารไปให้ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร</p> <p>- นพ.ภัทรพล กล่าวว่า กรมฯ ได้เร่งตรวจสอบและทยอยขึ้นทะเบียนหมอนวดกลุ่มที่มีปัญหาไปกว่า 1 แสนรายแล้ว และมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนฯ กว่า 8 พันใบที่รอเจ้าตัวมารับ ซึ่งจะไปตรวจสอบว่ามีรายชื่อหมอนวดกลุ่มนี้ด้วยหรือไม่ ยืนยันว่าหมอนวดที่ถือใบ สพส.13 สามารถใช้แทนใบรับรองตัวจริง และประกอบวิชาชีพนวดได้</p>
<p>บางกอกทูเดย์</p>	<p>ปัญหาการฆ่าตัวตาย</p> <p>- เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย อัตราการฆ่าตัวตายของประเทศ 6.34 ต่อแสนประชากร ในปี 2561 มีคนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จ 4,137 คน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัญหาด้านความสัมพันธ์ การใช้สุรา และยาเสพติด และการเจ็บป่วยทางจิต ซึ่งช่วงที่ผ่านมาสื่อมวลชนนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายค่อนข้างถี่ โดยเฉพาะการฆ่าตัวตายแบบรมควัน และอาจทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้ จึงขอให้นำเสนอข่าวด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการนำเสนอข่าวฆ่าตัวตายอย่างละเอียด ภาพข่าว อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำร้ายตนเอง หลีกเลี่ยงการนำเสนอข่าวซ้ำๆ เพื่อป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบ สำหรับวิธีป้องกันการฆ่าตัวตาย ให้สังเกตสัญญาณเตือน หากพบมีอาการเศร้า เบื่อ เซ็ง แยกตัว คิดวนเวียน นอนไม่หลับ มองโลกในแง่ลบ หรือโพสต์ข้อความเชิงเสี่ยง ไม่อยากมีชีวิตอยู่ หมดหวังในชีวิต ให้รีบเข้าไปพูดคุยช่วยเหลือรับฟังตามหลัก 3 ส. คือ สอดส่อง มองหา ใส่ใจรับฟัง และส่งต่อเชื่อมโยง</p>
<p>สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>หุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูเด็ก</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ณัฐฉา ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ได้สร้างหุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการ แขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ก้าวสู่นวัตกรรมเพื่อแข่งขันเทคโนโลยีทางการแพทย์ในเวทีโลก มีลักษณะเป็นเครื่องมือฝึกเดินบนลู่วิ่งร่วมกับระบบพยุงตัวขณะฝึกเดิน โดยใช้แรงจากการขับเคลื่อนของมอเตอร์ชุดเขยการก้าวขาให้กับเด็กพิการแขนขาอ่อนแรง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>โรคหัด</p> <p>- เสนอบทความว่า ข้อมูลจาก WHO ระบุว่า ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 มีผู้ป่วยหัด 89,994 รายในยุโรป 48 ประเทศ มากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2561 กว่า 2 เท่า และมากกว่าผู้ป่วยตลอดทั้งปี 2561 โดยช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ผู้ป่วย 60% อายุไม่ถึง 19 ปี และ 78% อยู่ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ยูเครน คาซัคสถาน จอร์เจีย และรัสเซีย</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์</p>	<p>พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก</p> <p>- เสนอข่าว ดร.สุปรีดา อุดลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการปรับปรุง 1,671 ศูนย์ และต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 304 ศูนย์ จากทั้งหมด 21,654 ศูนย์ทั่วประเทศ</p> <p>พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมฯ พร้อมสนับสนุนให้มีการส่งเสริมพัฒนาการช่วยเหลือและส่งต่อเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>โรคฉี่หนู</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นพ.สสจ.พะเยา เตือนเกษตรกรในพื้นที่ให้เฝ้าระวังโรคที่มากับฤดูฝน โดยเฉพาะโรคฉี่หนู ซึ่งในเดือนส.ค.พบผู้ป่วยแล้ว 16 ราย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้สูงอายุ สสจ.พะเยามีการป้องกันตามมาตรการ 4 C 2 E เบื้องต้นต้องการค้นพบโรคให้ได้โดยเร็ว ซึ่งหากมีปัจจัยเสี่ยงอื่นที่อาจจะเกิดโรค เช่น มีอาการไข้ ปวดน่อง ปวดกล้ามเนื้อ ให้รีบพบแพทย์ทันที</p>
<p>CH7 News</p>	<p>เตือนดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>- เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ พันธนะ ไชยช่อฟ้า ระบุว่า เป็นแพทย์ ได้แชร์ข้อมูลของผู้ป่วยรายหนึ่งที่ต้องดูแลเลือดออกจากกระเพาะอาหาร ระบุว่า เป็นอาการของผู้ที่เป็นตับอักเสบ ตับแข็ง และมะเร็งตับ มีประวัติดื่มสุราเป็นประจำ ด้านผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า ผู้ที่ดื่มสุราจัด ดื่มเป็นประจำทุกวัน จะเกิดแผลในกระเพาะหรือแผลจากหลอดเลือดอาหารฉีกขาด หากมีปัญหากับโรคตับจะเกิดภาวะเลือดไม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	แข่งตัว เมื่อมีแผลเลือดจะไหลไม่หยุด ผู้ดื่มสุราจึงต้องระมัดระวังเพราะอาการอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch